



ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MAEJO UNIVERSITY NEWSRELEASE

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.0-5387-3046-7
www.mju.ac.th/prmaejo

02302



ประจำวันที่...22...เดือน...ณ...จากพ.ศ.2552

เปิดแฟนบุคลิก

นายประเสริฐศักดิ์ บุญตระกูลพูนทวี ผู้ประสบความสำเร็จจากการวิจัยหมี่แพนด้า

หลังจากสถาบันวิจัยและพัฒนาประชากรเงิน
ได้มอบหมี่แพนด้าแก่ผู้วิจัยจำนวน 1 คู่
ชื่อ "ช่วง-ช่วง" และ "หลินฮุ่ย" เป็นทูต
สันถวไมตรี มาทำการวิจัยและจัดแสดงที่
สวนสัตว์เชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

ทีมงานวิจัยและจัดแสดงหมี่
แพนด้า ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งมี นาย
ประเสริฐศักดิ์ บุญตระกูลพูนทวี เป็นหัวหน้า

นายประเสริฐศักดิ์ หัวหน้าทีมวิจัยฯ
ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่ทำให้มี "แพนด้า
น้อย" เกิดขึ้นในสวนสัตว์เชียงใหม่

นายประเสริฐศักดิ์เป็นลูก"คนเมือง"
เชียงใหม่ เกิดที่บ้านเมืองกาย ต.วัดเกต
อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2515
สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี จาก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
แม่โจ้

เข้าทำงานที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ 1 มี.ค.2537 ตำแหน่งบุคลากร 3 ต่อ
มาทำหน้าที่เลขานุการ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ และ
หัวหน้างานธุรการ ในปี 2551 เป็นหัวหน้า
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

ในปี 2546 หมี่แพนด้าถูกนำมาวิจัย
และจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นาย
ประเสริฐศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า
ทีมวิจัยและจัดแสดง ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ใน
การดูแลหมี่แพนด้าอย่างใกล้ชิด แม้จะมี
ประสบการณ์จากการคลุกคลีอยู่กับสัตว์นานา
ชนิดในสวนสัตว์มาก่อน แต่กับการวิจัยหมี่
แพนด้า ถือเป็นเรื่องที่ยากมาก

เนื่องจากหมี่แพนด้าเป็นสัตว์ที่มีความ
เป็นอยู่แตกต่างจากสัตว์อื่นอย่างเทียบกันไม่ได้
มีความเฉลียวฉลาด และมีความรู้สึกเหมือน
คน ต้องใช้ความผูกพันกับแพนด้าเป็นพิเศษ
จึงจะสามารถเข้าถึงพฤติกรรมได้ ทั้งจะต้อง
ใช้ความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษกับจิตวิญญาณ
ถ้ารัก.

"สิงหาราช" แนะนำ.



ได้พยายามอย่างยิ่ง ที่จะให้ "หลิน
ฮุ่ย" กำเนิด "แพนด้าน้อย" เป็นตัวที่สาม
เมื่อใช้วิธีการผสมพันธุ์ไม่สำเร็จ จึงเปลี่ยนเป็น
การนำ "ม้าเชือ" ของ "ช่วง-ช่วง" ผสมเทียม
กับ "หลินฮุ่ย"

ในที่สุดก็ได้ "แพนด้าน้อย"
สมปรารถนา เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2552 การ
กำเนิด "แพนด้าน้อย" เป็นข่าวฮือฮา สร้าง
ความชื่นชมยินดีแก่ประชาชนคนไทย ทั้ง
ประเทศ